

THỰC HIỆN LỜI BÁC DẠY

Công an cách mạng vì nhân dân phục vụ

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được lực lượng Công an Thái Bình lồng gán với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, giữ bình yên cho nhân dân, qua đó xuất hiện nhiều điển hình học và làm theo Bác.



Cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

Khắc cốt, ghi tâm 6 điều Bác Hồ dạy

Khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng Công an huyện Đông Hưng luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lập nhiều chiến công. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Trưởng Công an huyện: Công an huyện luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với thực hiện phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc", cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ".

Từng tập thể, cá nhân để ra mục tiêu thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng trọng điểm, làm giảm 18,2% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu đề ra, không để hình thành các điểm, tụ điểm gây bức xúc dư luận. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, trong đó có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu khối công an các huyện, thành phố. Đến ngày 29/5/2023, Công an huyện đã cấp 100% căn cước cho công dân đủ điều kiện; hiện đã

thu nhận 135.633 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 127.620 tài khoản định danh điện tử. Đã hoàn thành 40/45 chỉ tiêu pháp lệnh cơ bản của năm 2023, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt. Toàn huyện xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 398 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và 92 điểm chữa cháy công cộng, vượt 148 tổ và 54 điểm so với chỉ tiêu giao, nhiều nhất tỉnh. Đặc biệt, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác nầm, dự báo tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và một số địa bàn trọng điểm như Đông Á, Đông Xuân... tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ANTT. Đồng thời, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Từ đó tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 13 năm liền Đảng bộ Công an huyện được công nhận "Đảng bộ trong sạch, vững

manh tiêu biểu", Công an huyện đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Bảo đảm an ninh kinh tế

Những ngày giữa tháng 10/2023, đến Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh, chúng tôi cảm nhận được tinh thần làm việc rất nghiêm túc, tập trung cao độ của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Nguyễn Thế Quang, Trưởng phòng cho biết: Lãnh vực Phòng phụ trách phức tạp, nhiều cảm xúc, cán bộ, chiến sĩ cần có chuyên môn nghiệp vụ cao, bản lĩnh vững vàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, Phòng thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng 6 điều Bác dạy Công an nhân dân để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn bản lĩnh, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. 22 cán bộ, chiến sĩ của Phòng luôn làm việc tận tụy, chủ động xác định đối tượng, bám sát địa bàn, tụ điểm phức tạp, vạch ra phương hướng công tác cụ thể, phối hợp cùng công an địa phương phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm liên quan đến lĩnh vực an ninh kinh tế, nhất là tại các dự án kinh tế lớn, trọng điểm của tỉnh; tham gia thẩm định các nhà đầu

tư nước ngoài vào tỉnh... Qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp về ANTT tham mưu lãnh đạo tỉnh có chủ trương, giải pháp xử lý, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT; lựa chọn được các nhà đầu tư đủ năng lực, đáp ứng quy định vào tỉnh, nhất là Khu kinh tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện một số cơ quan, doanh nghiệp có sai phạm về đất đai, môi trường, xây dựng, kinh tế, chuyển cơ quan an ninh điều tra, khởi tố một số vụ việc, đối tượng; xử phạt hành chính 4 doanh nghiệp gần 500 triệu đồng; xác minh, làm rõ, kiến nghị cấp có thẩm quyền 46 vụ việc, vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Bên cạnh đó, Phòng tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác nước ngoài thăm, làm việc tại tỉnh cũng như các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng của tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Phòng đã tham mưu bảo đảm ANTT cho 22 lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, 35 hội nghị xử lý tiến thương mại, hợp tác đầu tư... xây dựng và duy trì 25 mô hình tổ tự quản ANTT tại các doanh nghiệp lớn của tỉnh. Ba năm qua, Phòng An ninh kinh tế đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng

Ông Nguyễn Quang Thường, Giám đốc Nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed



Nhà máy rộng, có nhiều thiết bị hiện đại, lại nằm ngay mặt đường lớn, thường xuyên đón các đoàn khách quan trọng trong và ngoài nước đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Những năm qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Nhà máy làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn khách cũng như hoạt động ổn định của Nhà máy. Đặc biệt, năm 2019 Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh đã hướng dẫn Nhà máy hoàn thiện thủ tục, ra mắt và duy trì hoạt động hiệu quả của Đội tự quản ANTT, trang bị một số vật dụng cần thiết cho Đội thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp, tạo điều kiện cho Nhà máy lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Bà Hoàng Thị Huệ, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng



Lần nào đến làm thủ tục hành chính ở Công an huyện tôi đều được cán bộ, chiến sĩ đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, chu đáo, giải quyết thủ tục nhanh gọn. Đặc biệt, công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân được lực lượng công an dốc lòng thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ không quản đêm ngày túc trực, thậm chí đến tận nhà làm căn cước công dân. Họ luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ, thật xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

cờ thi đua, được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể Phòng và nhiều cá nhân được nhận 12 bằng khen, giấy khen.

Các tập thể cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình luôn khắc ghi lời dạy của Bác, không

ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công, giữ vững ANTT trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THU HIỀN

TIỀN HẢI

Nâng tầm sản phẩm OCOP

Những năm gần đây, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tiên Hải triển khai thực hiện hiệu quả, thu hút nhiều cá nhân, HTX, doanh nghiệp tham gia. Đến nay, trên địa bàn huyện có 12 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, trong đó 4 sản phẩm đạt 4 sao là sản phẩm từ cùi của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An; vịt biển, trứng vịt biển của HTX chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên, xã Đông Xuyên; gạo sạch Thái Bình 3T của Công ty Cổ phần Vi sinh Michianni.



Xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP được người tiêu dùng tin tưởng và từng bước tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Việc triển khai chương trình OCOP là giải pháp để thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hàng sao OCOP chính là thước đo chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và tiềm năng phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy, nâng hạng sao cho sản phẩm OCOP được các chủ thể quan tâm. Hiện nay, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP sẽ phân cấp cho UBND cấp huyện đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao; UBND cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao; trung ương đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 5 sao (sản phẩm OCOP cấp quốc gia). Trong năm 2023, huyện Tiên Hải đang đề nghị nâng cấp 1 sản phẩm OCOP 4 sao lên 5 sao là sản phẩm từ cùi của Công ty TNHH Sản xuất và

Xác định chương trình OCOP là một trong những giải pháp nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, năm 2023 huyện Tiên Hải có 22 sản phẩm của 18 xã đăng ký phát triển sản phẩm OCOP, góp phần đưa giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm đạt hơn 17.500 tỷ đồng, trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt gần 3.800 tỷ đồng, tăng 2,58%. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết thêm: Nâng hạng sản phẩm OCOP là điều kiện bắt buộc, khi đến hạn 36 tháng kể từ ngày được công nhận, nếu chủ thể không tuân thủ sẽ bị hủy chứng nhận. Để nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn các chủ thể sản phẩm OCOP lập phương án và tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh bảo đảm đạt hiệu quả; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, cải tiến nhãn mác, mẫu mã, bao bì. Hỗ trợ kinh phí giới thiệu sản phẩm chủ lực... Phân đầu tư đến năm 2025 Tiên Hải có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đạt 76 triệu đồng/người/năm.

NGUYỄN THÁM

HÒA BÌNH

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, xã Hòa Bình (Kiến Xương) đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.



Mô hình trồng rau má thủy canh của ông Tạ Hữu Huân, thôn Đoài, xã Hòa Bình.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Là xã thuần nông không có nhiều thế mạnh trong phát triển kinh tế nhưng cấp ủy, chính quyền xã đã đặt ra kế hoạch, lộ trình quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 để ra. Xã xác định nông nghiệp là lĩnh vực trụ cột trong phát triển kinh tế nên đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích tụ ruộng đất, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Vì thế, ngoài việc duy trì 100% diện tích gieo cấy lúa với năng suất bình quân đạt 128,2 tạ/ha/năm, đến nay Hòa Bình đã xuất hiện một số mô hình tích tụ ruộng đất với hơn 12ha, góp phần giảm trên diện tích 2.000m² để trồng 350.000 rọ rau má theo phương pháp thủ công. Đến nay, bình quân mỗi ngày tôi cắt 300kg rau má tươi, sau khi sấy lạnh và nghiền ra được 28kg bột. Hiện tại, tôi còn liên kết với 2 vườn rau má ở Quảng Ninh để sản xuất, chuẩn bị

nhu cầu của người dân, tôi đã đầu tư mua 3 thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật và thuê hơn 4.000m² đất để mở dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ đó đến nay, ngoài phun thuốc bảo vệ thực vật ở trong tỉnh, tôi còn liên kết phun ở một số tỉnh ngoài. Với mô hình này, mỗi năm tôi đạt doanh thu hơn 4 tỷ đồng. Mục tiêu trong thời gian tới tôi sẽ đầu tư hệ thống sấy thóc và liên kết với các doanh nghiệp thu mua thóc tươi, sấy khô và tiêu thụ thóc cho bà con.

Đặc biệt, ở Hòa Bình đã hình thành được mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới phát triển thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Ông Tạ Hữu Huân, thôn Đoài cho biết: Với mong muốn sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cho địa phương, trung 4 vừa qua, tôi đã đầu tư 1,5 tỷ đồng vào hệ thống nhà màng trên diện tích 2.000m² để trồng 350.000 rọ rau má theo phương pháp thủ công. Đến nay, bình quân mỗi ngày tôi cắt 300kg rau má tươi, sau khi sấy lạnh và nghiền ra được 28kg bột. Hiện tại, tôi còn liên kết với 2 vườn rau má ở Quảng Ninh để sản xuất, chuẩn bị

cho ra mắt 4 loại sản phẩm là bột rau má nguyên chất, rau má hạt sen và rau má có đường. Dự kiến sau khi sản xuất ổn định, mỗi ngày sẽ cho ra khoảng 60kg bột rau má, tương đương với 5.000 hộp/ngày. Hướng tới tôi sẽ phát triển thêm một số sản phẩm mỹ phẩm, đồ uống giải khát từ rau má, trừ chi phí dự kiến mỗi năm thu lãi khoảng 5 tỷ đồng. Cũng với việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, xã Hòa Bình tập trung mọi nguồn lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới đích NTM nâng cao vào năm cuối nhiệm kỳ. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, ban, ngành phụ trách từng tiêu chí. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tôi đã đầu tư 1,5 tỷ đồng vào hệ thống nhà màng trên diện tích 2.000m² để trồng 350.000 rọ rau má theo phương pháp thủ công. Đến nay, bình quân mỗi ngày tôi cắt 300kg rau má tươi, sau khi sấy lạnh và nghiền ra được 28kg bột. Hiện tại, tôi còn liên kết với 2 vườn rau má ở Quảng Ninh để sản xuất, chuẩn bị

THU THUY